



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากเบอร์ลิน

(Weekly News from Berlin)

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

24 กรกฎาคม 2563

## ข่าวภายในประเทศ และข่าวเศรษฐกิจ

New Normal ไม่มีทางที่จะ Normal

ในช่วงฤดูร้อน สภาหอการค้าพาณิชย์ และอุตสาหกรรมเยอรมนี (DIHK - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag) ออกมาแถลงข่าวดีว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่ในประเทศ ดำเนินไปได้ด้วยดี กว่าช่วง 3 เดือนก่อนหน้า และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เห็นว่า กว่าจะกลับมาดีเท่ากับช่วงก่อนวิกฤติ Covid-19 ก็คงจะเป็นปีหน้า ซึ่งเป็นผลจากสอบถามรายเดือนของ DIHK ที่สอบถามบริษัทกว่า 8,500 บริษัท ผู้บริหาร DIHK นาย Martin Wansleben กล่าวว่า “แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจะดีขึ้น แต่ก็ยังคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศในปีนี้จะยังขยายตัวในเชิงลบอยู่” โดยคาดการณ์ว่า GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ในปีนี้ ของประเทศเยอรมนี น่าจะหดตัวลงร้อยละ 10 แต่สถาบันด้านเศรษฐกิจอื่นๆ ก็ไม่ได้มีความเห็นเช่นเดียวกันกับ DIHK ทุกสถาบัน

สถาบันเพื่อการวิจัยเศรษฐกิจมหภาค (IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung) ได้คาดการณ์ว่า GDP ของประเทศ น่าจะลดตัวลงร้อยละ 6.2 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของ DIHK นาย Ilja Nothnagel ออกมาแถลงถึงเหตุผล ที่ค่าประเมินมีความแตกต่างกันขนาดนี้ว่า “โมเดลการคำนวณ



GDP ที่มีตัววัดที่แตกต่างกัน แม้ว่าในกราฟเศรษฐกิจ จะดูดีขึ้น แต่ในชีวิตจริงแล้ว ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป โดยเฉลี่ยแล้ว สถานะเศรษฐกิจของบริษัทต่างๆ กลับมาดีขึ้นอย่างช้าๆ” โดยโมเดลของ DIHK คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของกว่าร้อยละ 21 ของบริษัททั้งหมด จะเริ่มกลับมาดีขึ้นอีกครั้งในปี 2021 และกว่าร้อยละ 11 ในปี 2022 ซึ่งกว่าร้อยละ 5 จะไม่กลับมาดีขึ้นเลย อีกร้อยละ 12 ของบริษัท ไม่กล้าที่จะคาดการณ์ถึงอนาคต ซึ่งยังมีบริษัทที่เน้นการผลิตสินค้าที่เรียกว่า “สินค้าทุน” (Capital Goods หรือสินค้า ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่ง) ประสบปัญหาหนักมากเท่าไร วิกฤติเศรษฐกิจ ก็จะมียืดเยื้อออกไป นาน

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ ไม่ว่าโดยทางใด



เท่านั้น โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่ ก็จะขยายอายุการทำงานของเครื่องจักรออกไปก่อน ก่อนที่พวกเขาจะลงทุนในเครื่องจักรใหม่

วิกฤติ Covid-19 ที่เกิดขึ้นในปีนี้ ถือว่าหนักมากกว่าร้อยละ 77 คาดการณ์ว่า ผลประกอบการของบริษัทจะลดลง และกว่าร้อยละ 21 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการในธุรกิจท่องเที่ยว

คาดการณ์ว่า ผลประกอบการ จะลดลงมากกว่าครึ่ง เพียงแค่ร้อยละ 17 ของผู้ประกอบการ ที่คาดการณ์ว่า สถานการณ์เศรษฐกิจจะดีขึ้น ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อน นาย Wansleben กล่าวว่า “ไม่น่าที่จะเป็นไปได้ที่กราฟเศรษฐกิจ จะดำเนินไปเป็นรูปตัวอักษร V” โดยบริษัทส่วนใหญ่ จะเริ่มขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งการที่รัฐบาลเยอรมันได้ฉีดเม็ดเงินจำนวนมหาศาล ในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับบริษัท ในช่วงเริ่มต้นวิกฤติ เป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึง จะเป็นช่วงที่พวกเขาต้องใช้เงินมากเป็นพิเศษ DIHK จึงออกมาขอให้รัฐบาล ขยายกองทุนรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (WSF - Wirtschaftsstabilisierungsfond) ออกไปอีก และควรจะให้โอกาส SMEs ที่มีพนักงานน้อยกว่า 250 คนสามารถขอการสนับสนุนได้ด้วย นาย Wansleben กล่าวว่า แน่แน่นอนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นเงินจากภาครัฐ แต่ควรจะเป็นเงินจากภาคเอกชน มากกว่า ในเวลานี้ มีการพูดคุยกันระหว่างรัฐบาล กับธนาคารต่างๆ เกี่ยวกับกองทุน และประกันต่างๆ โดยนาย Wansleben กล่าวว่า “การหารีหรือระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายดำเนินไปเป็นอย่างดี” และยังคาดหวังอีกว่า สหภาพยุโรป จะอนุญาตให้ใช้งาน WSF ได้โดยปราศจากเงื่อนไข และสามารถขยายเงินทุนจากภาคเอกชน เข้ามาช่วยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงได้พอดี โดยปัญหาใหญ่อยู่ที่การควบคุมตลาดทุนของสหภาพยุโรป โดยนาย Wansleben กล่าวต่อว่า “แน่นอน ไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐที่จะเข้ามาจัดการกับทุกอย่าง จะเป็นสิ่งที่หนักหนาเกินไปที่รัฐจะจัดการได้” หาก WSF ดำเนินไปตามที่คาดหวัง ก็จะสามารถระงับการล้มละลายของบริษัทต่างๆ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงได้ ในเวลาเดียวกัน DIHK ก็ออกมาขมมาตรการผลักดันเศรษฐกิจของรัฐบาลเยอรมัน แต่ก็ออกมาเตือนว่า มาตรการจำนวน 130 พันล้านยูโร เพียงเป็นแค่แรงกระตุ้นให้เศรษฐกิจเริ่มกลับมาเดินได้อีกครั้ง เท่านั้น เพราะเมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัททั้งหมดในประเทศ ที่สูงถึง 5,300 พันล้านยูโร เป็นเพียงน้ำหยดเล็กๆ เท่านั้น โดยผลประกอบการสูงถึง 1,000 พันล้านยูโร ในเวลานี้ ก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ ไปเรียบร้อยแล้ว นาย Wansleben หวังว่า สหภาพยุโรป จะสามารถตัดสินใจด้านกองทุนเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่มีมูลค่าสูงถึง 750 พันล้านยูโร ได้ในเวลาอันใกล้ เพราะในเวลานี้ ยุโรปต้องการแรงกระตุ้นเศรษฐกิจตัวนี้มาก เพื่อที่เศรษฐกิจของเยอรมนี จะสามารถกลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง

DIHK ยังออกมากล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรม ต้องการให้สามารถกลับมาเดินทางระหว่างกันระหว่างประเทศทั่วโลก ให้เร็วที่สุด นาย Wansleben กล่าวว่า “การเดินทางด้านธุรกิจ มีความสำคัญ

- นโยบายภาครัฐ
  เศรษฐกิจการลงทุน
  แนวโน้มตลาด
  รายงานสินค้าและบริการ
  อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

มาก” โดย DIHK ก็เคยเหมาเครื่องบินสำหรับนักธุรกิจ เพื่อจัดการเดินทางไปยังประเทศจีนมาแล้ว การรสนทนาโดยระบบการประชุมทางไกล ไม่สามารถทดแทนการเจรจาแบบตัวต่อตัวได้ทั้งหมดแน่นอน กับลูกค้ารายเก่า การประกอบธุรกิจผ่านระบบดังกล่าวคงไม่ยากมากนัก แต่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในลูกค้ารายใหม่นั้น ทำได้ยาก ซึ่งการเจรจาแบบดังกล่าว ทำให้บริษัทเยอรมันจำนวนมากที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ และมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ยากที่จะทำธุรกิจได้ เพราะแน่นอน ที่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญให้เดินทางไปจัดการในขั้นต้นก่อนเป็นส่วนใหญ่ ให้ได้ไปทำความรู้จัก และเกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น กับภาคธุรกิจในท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถทำได้ผ่านระบบวิดีโอเพียงอย่างเดียว DIHK เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า New Normal นั้น ไม่มีทางที่จะ Normal ได้ หากยังไม่สามารถจัดการกับแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวได้ อย่างจริงจัง

จาก Handelsblatt 24 กรกฎาคม 2563

---

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy  
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany  
email - thaicom.berlin@t-online.de

---

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด